

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN LẠC SƠN

BÙI VĂN HÀNH

Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 nhưng trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện, do thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lũ lớn, hệ thống kênh mương, hồ đập nhiều nơi bị hư hỏng nặng chưa kịp khắc phục; cán bộ chủ chốt của huyện có nhiều thay đổi nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Song, với sự chỉ đạo, điều hành và có những giải pháp khắc phục khó khăn kịp thời cùng với sự cố gắng, đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lạc Sơn vẫn ổn định; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng được bảo đảm.

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quy hoạch diện tích canh tác với tổng diện tích gần 10.000 ha gieo trồng vụ chiêm xuân 2006, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2005. Đến nay, toàn huyện cơ bản đã hoàn thành việc thu hoạch các cây trồng vụ chiêm xuân; đồng thời cung ứng đủ và kịp thời giống, vật tư phân bón phục vụ sản xuất cho các hộ gia đình. Chỉ tính riêng vụ mùa năm 2006, đã cung ứng 30 tấn phân bón vô cơ, 24 tấn giống lúa lai, 21,5 tấn giống lúa thuần và 12,1 tấn giống ngô các loại.

Trong chăn nuôi, UBND huyện cũng

đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và vắc xin lở mồm long móng ở gia súc. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn huyện, không có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra. Tổng đàn gia súc đến nay, có gần 22.000 con trâu, 8.979 con bò, 80.670 con lợn và 495.000 con gia cầm.

Các loại cây có hạt, cây công nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển; trong đó, đã trồng được 32.430 cây phân tán, gieo ươm được 300 vạn bầu keo và 25 vạn bầu cây bản địa, đủ giống cho khoảng 1.500 ha rừng và đã trồng được 324 ha. Công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép tại xã Ngọc Sơn, nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, đến nay tình hình tương đối ổn định. Sáu tháng đầu năm 2006, đã xử lý 22/22 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng, tịch thu 9,55 m³ gỗ tròn; 3,146m³ gỗ xẻ; 10 kg động vật hoang dã,... tổng số tiền phạt và bán nộp ngân sách nhà nước 173 triệu đồng.

Công tác khuyến nông, khuyến lâm được quan tâm, huyện đã tập trung mở các lớp tập huấn về kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, thâm canh tăng năng suất cho nông dân. Thường xuyên làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh và dịch hại nên không có dịch hại lớn xảy ra. Huyện cũng đã cung ứng đủ và kịp thời

giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng cơ bản. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá cố định năm 1994 đạt 21.787,5 triệu đồng, bằng 52% kế hoạch năm 2006, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2005. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, các ngành nghề chủ đạo tiếp tục được mở rộng, một số ngành nghề truyền thống được khôi phục. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2006 đạt 35 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức tốt các hội chợ công nghệ thiết bị các tỉnh phía Bắc tại Hoà Bình, tạo thị trường ổn định.

Công tác xây dựng cơ bản đã được tăng cường, tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình được nâng lên, tổng giá trị xây lắp đến nay đạt 11.506 triệu đồng. Đã hoàn thiện các bước để triển khai thực hiện quy hoạch huyện lỵ như công tác cấp đất, quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai tại thị trấn Vụ Bản. Phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp phân loại, lập kế hoạch phát triển giao thông giai đoạn 2010-2020. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, toàn huyện hiện có 2.459 máy điện thoại cố định, bình quân 53,7 người/1 điện thoại.

Về công tác giáo dục. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tích cực đổi mới phương pháp, thực hiện thay sách theo đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch mở các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS đã đạt được. Tổng kết năm học 2005-2006, toàn huyện có 1.529 lớp với hơn 35.000 học sinh. Tỷ lệ chuyển lớp, chuyển

cấp của các ngành học, cấp học đều đạt từ 98% trở lên. Số học sinh giỏi cấp tỉnh là 157 học sinh, cấp huyện: 447 học sinh. Trong 6 tháng đầu năm, đã huy động vốn đóng góp của nhân dân xây dựng được 97 phòng học, nâng tỉ lệ phòng học kiên cố lên 58%.

Về văn hoá - thông tin, huyện đã tổ chức tốt các phong trào văn hoá - văn nghệ, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thành lập được 258 câu lạc bộ với trên 7.000 hội viên; duy trì 31 đội thông tin với 248 thông tin viên; tổ chức tốt các phong trào *Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*,... Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đông đảo nhân dân hưởng ứng phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình, làng, cơ quan, trường học văn hoá. Công tác phát thanh truyền hình được duy trì, thường xuyên, xây dựng các tin, bài phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Chất lượng tin, bài và phục vụ phát sóng có nhiều tiến bộ.

Công tác y tế, hiện nay, hệ thống các cơ sở y tế của huyện đã được đầu tư xây dựng, đội ngũ y sĩ, bác sĩ được tăng cường, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các chương trình y tế cộng đồng được triển khai có hiệu quả. Công tác vệ sinh phòng dịch bệnh được chú trọng, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, đã khám bệnh cho 21.441 lượt người; công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng triển khai đạt hiệu quả; hạn chế việc sinh con thứ 3 xuống còn ở mức 8,5%; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 24% và 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí...

Tuy Lạc Sơn là huyện miền núi, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên còn khó khăn nhưng có nguồn nhân lực dồi dào, *trong công tác lao động và giải quyết việc*

làm, đến nay đã tạo việc làm tại chỗ cho 100 lao động và xuất khẩu được 129 lao động. Công tác dân tộc, tôn giáo đã được huyện quan tâm đúng mức. Đối với đồng bào giáo dân và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách như Chương trình 134, Chương trình 135; hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo... đem lại đời sống ổn định cho người dân. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội được triển khai mạnh mẽ, từng bước đi vào nền nếp; tai nạn giao thông đã có giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2005...

Công tác cải cách hành chính được coi là trọng tâm: Tổ chức bộ máy và cán bộ được ổn định, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ công chức trong biên chế là 1.790 người; trong đó, quản lý nhà nước: 93, sự nghiệp văn hoá: 18, sự nghiệp giáo dục: 1.668, sự nghiệp khác: 11. Thường xuyên duy trì tốt lịch tiếp dân theo quy định vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2006, đã tổ chức và tiếp dân được 72 lượt người, tiếp nhận 80 đơn thư; trong đó, có 64 đơn khiếu nại và 16 đơn tố cáo, đã giải quyết được 60 đơn (đạt 93,75%), số đơn không thuộc thẩm quyền đã làm đúng các thủ tục theo quy định hiện hành. Chất lượng các cuộc tiếp dân đã được chú trọng, giải quyết kịp thời các ý kiến khiếu nại, tố cáo không để người dân gặp khó khăn, đi lại nhiều lần.

Tuy đã đạt được những kết quả đáng kể, tình hình kinh tế được giữ ở mức tăng trưởng khá, văn hoá - xã hội được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, an ninh - quốc phòng được củng cố và giữ vững... song về mặt quản lý, chỉ đạo, điều hành của huyện còn gặp một số hạn chế

là do sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, trình độ năng lực của cán bộ các cấp còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn chậm và không đồng đều, các tiềm năng về đất đai, lao động chưa được phát huy; công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng còn bị buông lỏng, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép còn xảy ra; một số tuyến đường, bãi đập bị hư hỏng nặng chưa được đầu tư, nâng cấp sửa chữa; quy mô sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, thiết bị kỹ thuật lạc hậu, chưa hình thành các cụm, điểm công nghiệp; công tác quản lý và triển khai quy hoạch còn chậm, tiến độ dự án chưa đảm bảo, còn khó khăn trong công tác thu ngân sách; các hoạt động thương mại, du lịch còn chậm phát triển; các điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân chưa được quan tâm nhiều; quy mô trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu học tập của con em dân tộc trong huyện (còn 15 xã chưa có trường mầm non riêng); chất lượng khám và điều trị bệnh nhân còn nhiều hạn chế... Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết của HĐND huyện, các văn bản hướng dẫn của các sở, ban, ngành..., UBND huyện Lạc Sơn tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong sản xuất nông - lâm nghiệp, phấn đấu cấy mùa đạt 5.400 ha, sản lượng là 29.700 tấn, tập trung chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ rừng. Phấn đấu giữ vững số lượng đàn gia súc, gia cầm hiện có, tăng số lượng đàn bò, đàn gia cầm, đồng thời tăng cường biện pháp phòng chống dịch, bệnh, nhất là dịch lở mồm, long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, tích cực chỉ đạo

việc tu sửa, gia cố các công trình thủy lợi đã xuống cấp, khắc phục và tăng cường công tác phòng chống bão lũ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Thứ hai, trong công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, cần triển khai thực hiện tốt chương trình khuyến công; tăng cường về cơ sở vật chất, đổi mới thiết bị công nghệ, khuyến khích các ngành nghề phát triển, nâng cao chất lượng hàng hoá có tính cạnh tranh. Phấn đấu giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 35 tỉ đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển.

Xây dựng các công trình, các cụm điểm công nghiệp, quy hoạch đô thị, tích cực kêu gọi thu hút đầu tư. Tăng cường các biện pháp chỉ đạo để tăng thu ngân sách, chống thất thu, nhất là tập trung thu đối với các khoản thu từ đất, các hộ kinh doanh xe du lịch, kinh doanh vận tải... đồng thời, giám sát chặt chẽ việc chi, đảm bảo chi đúng, áp dụng các biện pháp để huy động vốn, cho vay vốn và hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Thứ ba, phấn đấu giữ vững và từng bước nâng cao kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng, chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình, giữ vững phát triển dân số tự nhiên ở mức 1%, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3.

Tập trung thực hiện tốt các chương trình xoá đói, giảm nghèo, các phong trào cứu trợ nhân đạo, chăm lo đời sống cho các đối tượng có công, các gia đình chính sách. Tiếp tục chỉ đạo công tác truyền thông phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức tốt các ngày lễ lớn. Nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, mô hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực....

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy ước, hương ước thôn xóm, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với địa phương. Bố trí sắp xếp tinh giản cán bộ quản lý và cán bộ các phòng, ban để đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch bồi dưỡng, cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

Tăng cường kỉ cương, kỉ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước để bộ máy hoạt động đồng bộ, đạt hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức.

Thứ năm, tích cực chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phát huy và nhân rộng mô hình trung tâm giao dịch hành chính "Một cửa" cấp xã. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tốt vai trò của các tổ hoà giải, quản lý công tác hộ tịch, hộ khẩu, thực hiện chứng thực theo phân cấp; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai và các lĩnh vực khác.

Thứ sáu, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tăng cường các biện pháp đấu tranh, truy quét tội phạm, thực hiện tốt các biện pháp đẩy lùi tệ nạn xã hội, phấn đấu để Lạc Sơn trở thành địa bàn không có ma tuý... Phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2006 đã đề ra □